

Yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên ở nhà máy dệt “8-3”

Nguyễn Hữu Tiệp

Bí thư đảng uỷ Nhà máy dệt “8-3”

Nghị quyết của Bộ chính trị về cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng và sự mong mỏi của đảng bộ nhà máy dệt “8-3” chúng tôi. Nhiệm vụ sản xuất trước mắt và lâu dài đòi hỏi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải đi sâu lãnh đạo công tác quản lý kinh tế và cách mạng kỹ thuật. Làm thật tốt cuộc vận động này, đảng bộ sẽ rèn luyện và tăng thêm được nhiều đảng viên thật sự là những người cách mạng ưu tú, là chiến sĩ tiên phong, có thêm nhiều chi bộ, tổ đảng xứng đáng là hạt nhân đoàn kết và lãnh đạo quần chúng ở cơ sở.

Gắn cuộc vận động với phong trào lao động sản xuất của nhà máy, chúng tôi đã bước đầu đặt kế hoạch phấn đấu nâng cao chất lượng đảng viên. Chúng tôi suy nghĩ khá nhiều việc vận dụng những yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên sao cho phù hợp với yêu cầu sản xuất trước mắt và lâu dài của nhà máy, phù hợp với tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Yêu cầu kế hoạch nâng cao chất lượng đảng viên của chúng tôi xuất phát từ tình hình thực tế các mặt của nhà máy.

Để đáp ứng được yêu cầu tích lũy và tăng nhanh hàng tiêu dùng phục vụ đời sống nhân dân, năm 1970-1971 và mấy năm sau, nhà máy chúng tôi phải sản xuất gần một nửa số vải trong kế hoạch của ngành dệt quốc doanh, cung cấp sợi cho một số nhà máy dệt khác và những cơ sở dệt thủ công toàn miền Bắc. Đi đôi với việc hoàn thành nhiệm vụ năm 1970, chúng tôi phải khẩn trương sắp xếp, ổn định tổ chức sản xuất để năm 1970 có thể đạt được những chỉ tiêu của kế hoạch năm 1965 về số lượng, chất lượng, giá thành... Như vậy, kế hoạch năm 1971 sẽ phải tăng thêm một khối lượng sản phẩm rất lớn so với kế hoạch năm 1970.

Vì sao chúng tôi đặt hướng phấn đấu đạt những mục tiêu kinh tế, kỹ thuật của năm 1965? Năm 1965, chúng tôi có nhiều thuận lợi: nhà máy vừa xây dựng

xong, thiết bị mới, phụ tùng thay thế dự trữ được nhiều. Nhiều cán bộ quản lý, từ giám đốc đến trưởng, phó phòng, quản đốc,... được đào tạo ở nước ngoài. Các đồng chí đó có trình độ quản lý, có năng lực lãnh đạo và vận động quần chúng. Cán bộ kỹ thuật thường xuyên được các chuyên gia nước ngoài giúp đỡ. Công nhân sản xuất được tuyển lựa và được đào tạo kỹ. Anh chị em có sức khoẻ, tay nghề vững, có thái độ lao động tốt, v.v... Trong mấy năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, những điều kiện sản xuất, đội ngũ cán bộ, công nhân, công tác quản lý kỹ thuật... không được như năm 1965 nữa. Vì vậy, yêu cầu cấp bách của toàn đảng bộ chúng tôi hiện nay là khôi phục lại những cái đã trở thành nền nếp từ năm 1965, nhưng đã bị phá vỡ trong những năm có chiến tranh phá hoại, tức là *khôi phục lại các chế độ quản lý kinh tế, nhất là các chế độ quản lý kỹ thuật, đặc biệt giúp cán bộ, công nhân, nhân viên bỏ thói quen làm việc của người sản xuất nhỏ, xây dựng thói quen lao động sản xuất, công tác theo tổ chức sản xuất công nghiệp lớn, xây dựng lại và thực hiện đúng các chế độ chức trách, các quy trình, quy tắc sản xuất công nghiệp.*

Năm 1970, chúng tôi phải củng cố bằng được hệ thống tổ chức quản lý, khôi phục năng lực thiết bị, nâng cao năng suất lao động của công nhân. Năm 1971 phải là năm tăng nhanh năng suất lao động, chất lượng sản phẩm tốt, hạch toán kinh tế tốt, thực hiện chế độ quản lý chặt chẽ, bảo quản tốt thiết bị và chuẩn bị từng bước việc mở rộng cơ sở sản xuất. Việc khôi phục và mở rộng được tiến hành song song.

Từ những yêu cầu nói trên, sự lãnh đạo của Đảng cần phải sâu sát, vững vàng hơn, đảng viên phải có chất lượng cao hơn, có nhiệt tình cách mạng, ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức và kỷ luật cao hơn. Công tác quản lý sản xuất đòi hỏi nhà máy phải có một đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế có trình độ quản lý khá, có năng lực vận động, tổ chức quần chúng thực hiện giỏi.

Sự phát triển của nhà máy đòi hỏi phải có những cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn như các chuyên gia, phải có một tập thể công nhân sản xuất giỏi tay

nghề, một tập thể nhân viên nghiệp vụ luôn đi sâu vào công tác quản lý, đi sát sản xuất.

Những năm qua, đông đảo đảng viên trong đảng bộ chúng tôi luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống, lăn lộn bám sát sản xuất, dũng cảm chiến đấu, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, kỷ luật lao động, phấn đấu liên tục đạt ba điểm cao trong sản xuất. Nhiều đảng viên đã hết lòng chăm sóc đời sống quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng, động viên, cổ vũ quần chúng sản xuất, chiến đấu, công tác và học tập tốt, tiến quân mạnh mẽ vào khoa học kỹ thuật, giải quyết nhiều khó khăn về kỹ thuật, quản lý kinh tế và đời sống. Đảng viên nói chung được quần chúng yêu mến và tín nhiệm. Nhiều chi bộ, tổ đảng đã làm tốt việc đoàn kết và lãnh đạo quần chúng ở cơ sở. Sản xuất trong điều kiện hết sức khó khăn trong những năm kháng chiến chống giặc Mỹ, nhà máy vẫn liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch. Việc cải thiện đời sống của quần chúng đạt kết quả tốt.

Bên cạnh mặt tốt, mặt cơ bản nói trên, đảng bộ chúng tôi còn một số đảng viên làm việc với thái độ trung bình chủ nghĩa, năng suất lao động, hiệu suất công tác chưa cao. Một số ít đảng viên đã bị giảm sút về nhiệt tình cách mạng và ý thức trách nhiệm. Nhiều cán bộ quản lý có trình độ và kinh nghiệm quản lý, có năng lực vận động quần chúng, nhiều công nhân giỏi tay nghề, có thái độ lao động tốt... đã chuyển sang làm việc ở các xí nghiệp khác. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật hiện nay khá đông, song chất lượng chưa cao. Nhà máy dệt “8-3” được trang bị những máy móc tương đối hiện đại, sản xuất theo dây chuyền cơ giới hoá và tự động hoá, đòi hỏi mọi người sản xuất, công tác ở đây phải luôn luôn khẩn trương, nhịp nhàng, có ý thức tổ chức và kỷ luật cao. Trong khi đó, nhiều cán bộ, đảng viên còn mang nặng những thói quen của người sản xuất nhỏ như làm việc tùy tiện, phân tán, thiếu tôn trọng quy trình, quy tắc sản xuất, gây thiệt hại cho nhà máy.

Nhiệm vụ của nhà máy, yêu cầu quản lý kinh tế, kỹ thuật trước mắt và lâu dài đòi hỏi đảng bộ chúng tôi phải nâng cao hơn nữa trình độ đảng viên về các mặt

chính trị, hiểu biết văn hoá, trình độ khoa học kỹ thuật, năng lực quản lý kinh tế, năng lực vận động quần chúng... Có như vậy mới đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của cách mạng.

*

Nhà máy dệt “8-3” có quy mô tương đối lớn, gồm nhiều tổ chức và đơn vị sản xuất, quản lý lớn nhỏ với những chức năng khác nhau. Gần 1.200 đảng viên được phân công làm việc ở các phân xưởng sản xuất và đơn vị công tác, gồm những công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống, cán bộ kỹ thuật, cán bộ và nhân viên quản lý. Vì vậy, yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên phải được xác định cụ thể phù hợp với từng loại đảng viên trên các lĩnh vực hoạt động và công tác khác nhau mà cơ quan quản lý đã quy định.

Trước khi đi vào bàn và xác định những yêu cầu cụ thể đối với từng loại đảng viên, chúng tôi thấy cần làm cho đảng viên nhất trí với nhau những phương hướng, nội dung chính về nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ mình. Chúng tôi cho rằng tất cả các loại đảng viên ở đảng bộ chúng tôi cần phải có *niệt tình cách mạng và tinh thần vượt khó khăn* rất cao. Có như vậy mới hoàn thành được tốt nhất kế hoạch Nhà nước giao về tổng sản lượng, chất lượng và giá thành sản phẩm, mới chuẩn bị được mọi điều kiện cần thiết để nâng mức sản xuất lên bằng năm 1965 và cao hơn nữa. Đảng viên nào cũng phải cố gắng rất cao về các mặt: bản thân mình gương mẫu, đồng thời vận động quần chúng thực hiện tốt việc bảo đảm ngày công, giờ công cao, thực hiện tốt các quy trình, quy tắc kỹ thuật sản xuất, nghiêm chỉnh thực hiện nội quy lao động, thực hiện tốt các định mức sản xuất; có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể cao trong sản xuất, khắc phục mọi tư tưởng, tác phong tùy tiện, làm ẩu và tư tưởng cục bộ của người sản xuất nhỏ... Người đảng viên không phải chỉ yên tâm với nghề, mà còn phải say sưa yêu nghề, yêu máy, tìm tòi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến công tác quản lý, nhằm đưa năng suất lao động của mình, của đơn

vị, của nhà máy lên cao hơn nữa; đồng thời, tổ chức, lãnh đạo quần chúng công nhân làm được như thế.

Về công tác quần chúng, mỗi loại đảng viên có yêu cầu khác nhau. Căn cứ vào mặt yếu hiện nay, chúng tôi nhấn mạnh *công tác tuyên truyền, giải thích và vận động quần chúng* của đảng viên. Đảng viên nào cũng phải làm công tác giáo dục, hướng dẫn quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, nguyên tắc, chế độ quản lý sản xuất... luôn luôn gần gũi quần chúng, hiểu tâm tư, nguyện vọng, tình hình lao động sản xuất và đời sống của quần chúng. Đảng viên là cán bộ kỹ thuật cũng phải hết sức chú trọng công tác quần chúng, phải đi sâu xuống phân xưởng, hướng dẫn, thuyết phục quần chúng làm đúng, làm theo kỹ thuật mới, v.v... Đảng viên là cán bộ lãnh đạo có chức, có quyền, phải hết sức coi trọng việc phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng; đi đường lối quần chúng trong công tác; chống lối mệnh lệnh, dựa vào quyền hành để làm hại lợi ích của quần chúng. Thông qua việc đi sâu, đi sát vận động quần chúng mà nâng cao tình cảm đối với quần chúng, có thêm kinh nghiệm vận động quần chúng.

Trong Đảng, xuất phát từ tình hình thực tế của đảng bộ, chúng tôi đặt lên hàng đầu *vấn đề tăng cường sự đoàn kết* giữa đảng viên là cán bộ lãnh đạo với đảng viên thường, giữa đảng viên với quần chúng, giữa tổ chức đảng với các tổ chức chính quyền, đoàn thể quần chúng. Trong tổ chức đảng hoặc chuyên môn, nếu có sự lung củng sẽ làm hại trực tiếp đến sản xuất. Cho nên, đảng viên nào cũng phải giữ gìn đoàn kết, tích cực giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong tổ chức đảng.

Chúng tôi cũng coi việc *nâng cao trình độ và năng lực* là một yêu cầu cấp bách. Với ý thức trách nhiệm cao đối với Đảng, đảng viên phải ra sức nâng cao trình độ, năng lực công tác của mình. Yêu cầu trước mắt và lâu dài của đảng bộ chúng tôi đối với đảng viên là nâng cao trình độ quản lý kinh tế, kỹ thuật sản xuất. Mỗi đồng chí ở mỗi cương vị công tác khác nhau đều phải mau chóng nâng cao tay nghề, rèn luyện mình thành người lao động có nhiệt tình cách mạng, đồng thời

thông thạo về kỹ thuật sản xuất để không ngừng tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả kinh tế cao, đủ khả năng lãnh đạo, thuyết phục quần chúng. Những đảng viên là cán bộ quản lý kinh tế, kỹ thuật cũng phải nâng cao trình độ, vươn lên mạnh mẽ để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của nhà máy. Đi đôi với nâng cao trình độ quản lý kinh tế, đảng viên phải hết sức nâng cao trình độ văn hoá, tạo điều kiện tốt cho việc học tập kỹ thuật.

Trên cơ sở những yêu cầu chung này, chúng tôi vận dụng những yêu cầu nêu lên trong nghị quyết của Bộ chính trị về nâng cao chất lượng đảng viên, chúng tôi đề ra yêu cầu cụ thể đối với từng loại đảng viên. Đảng viên nào cũng phải nghiêm chỉnh thực hiện bảy yêu cầu của Trung ương. Song, đối với từng loại, chúng tôi nhấn mạnh một số điểm sau đây:

Đối với đảng viên là công nhân sản xuất:

Phải thấy rõ mình không chỉ là công nhân, mà còn là người lãnh đạo quần chúng sản xuất, công tác và tổ chức đời sống; nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật lao động, bảo đảm số ngày công, giờ công cao, thực hiện đúng quy trình, quy tắc kỹ thuật; thương yêu, gần gũi quần chúng, vận động và giúp đỡ quần chúng sản xuất, công tác tốt. Hằng năm, mỗi đảng viên cần có kế hoạch nâng cao tay nghề và sự hiểu biết về công tác quản lý của phân xưởng, của nhà máy; tích cực góp ý kiến, tham gia vào sự lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ.

Đối với đảng viên là tổ trưởng sản xuất:

Phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, bảo đảm tổ mình luôn hoàn thành kế hoạch, đạt hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện đầy đủ việc thống kê, ban đầu và báo cáo trung thực tình hình sản xuất của tổ, đời sống của quần chúng lên cấp trên. Có kế hoạch bồi dưỡng tay nghề cho đảng viên và công nhân. Tổ chức việc giữ gìn, sửa chữa máy thường xuyên tốt. Đoàn kết được quần chúng trong tổ sản xuất.

Đối với đảng viên là công nhân phục vụ sản xuất:

Rèn luyện và nâng cao thái độ phục vụ sản xuất, yên tâm với công việc. gương mẫu và vận động quần chúng thực hiện việc bảo đảm ngày công, giờ công quy

định, tôn trọng nội quy, kỷ luật lao động. Là công nhân sửa chữa, phải nâng cao nhiệt tình và tay nghề, sửa chữa máy thật tốt. Là công nhân vận chuyển, phải nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm phục vụ không điều kiện công nhân trực tiếp sản xuất, cung cấp nguyên liệu, vật liệu đúng và đầy đủ theo yêu cầu của sản xuất.

Đối với đảng viên là cán bộ kỹ thuật:

Cần nhân mạnh tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, học hỏi quần chúng. Nêu cao quyết tâm vượt khó khăn, tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo trong việc vận dụng kỹ thuật. Say sưa tìm tòi nghiên cứu phục vụ tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật của nhà máy. Trước tiên, tổ chức tốt việc nghiên cứu nhằm khôi phục, sử dụng năng lực và công suất của thiết bị. Phải nắm chắc quy trình, quy tắc kỹ thuật, kịp thời phát hiện và uốn nắn những hiện tượng làm không đúng của công nhân sản xuất. Gắn bó với cán bộ quản lý và công nhân sản xuất, đưa cách mạng kỹ thuật của nhà máy tiến lên. Đoàn kết và phát huy năng lực của cán bộ kỹ thuật ngoài Đảng.

Đối với đảng viên là cán bộ quản lý:

Đảng viên là chủ nhiệm buồng máy, quản đốc phân xưởng, phải nắm vững các chế độ quản lý, những diễn biến hằng ngày về sản xuất và kỹ thuật, chỉ đạo công việc kịp thời và có kết quả tốt. Bố trí, sắp xếp công việc cho công nhân từng ngày, từng tuần, từng tháng và vận động quần chúng hoàn thành tốt kế hoạch. Ra sức phấn đấu giảm bớt khó khăn nặng nhọc trong sản xuất, tạo điều kiện để công nhân làm việc với năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt và thu nhập tăng.

Đảng viên là cấp uỷ đảng, uỷ viên chấp hành các đoàn thể quần chúng phải: đi sâu, đi sát sản xuất và quần chúng công nhân, phát hiện những chỗ yếu trong sản xuất, những khó khăn của công nhân, và kịp thời đưa ra tập thể cấp uỷ đảng, ban chấp hành các đoàn thể quần chúng bàn và giải quyết theo chức năng đã quy định. Chăm lo đời sống quần chúng, đi đường lối quần chúng trong công tác. Cấp uỷ viên phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên. Cán bộ phụ

trách các đoàn thể quần chúng thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh sản xuất tiến lên.

*

Để thực hiện nội dung phần đầu nói trên, đảng bộ chúng tôi phải làm tốt bốn biện pháp đã đề ra trong nghị quyết của Bộ chính trị. Xuất phát từ thực tế của đảng bộ nhà máy, chúng tôi đề ra mấy vấn đề cụ thể như sau:

Đảng viên phải bám chắc nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, nắm vững yêu cầu cụ thể về quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật trong từng thời gian. Hằng ngày, đảng viên phải thực hiện tốt và vận động quần chúng thực hiện tốt những việc đó. Qua đó, rèn luyện về lập trường, quan điểm, ý thức tổ chức và kỷ luật...

Sinh hoạt đảng phải gắn chặt với công tác quản lý kinh tế và kỹ thuật. Tức là gắn với những việc cụ thể như: thực hiện đúng định mức lao động, quy trình, quy tắc kỹ thuật; trả lương theo sản phẩm; bảo đảm ngày công, giờ công; nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm. Việc tự phê bình và phê bình thường xuyên trong các tổ đảng, chi bộ và của đảng bộ phải xoay quanh những vấn đề này. Đối với đảng bộ chúng tôi, cần nhấn mạnh việc sinh hoạt của các tổ đảng ở tổ sản xuất. Rồi đây, quy mô của nhà máy chúng tôi sẽ được mở rộng. Đội ngũ công nhân và đảng viên sẽ tăng thêm. Các chi bộ sản xuất sẽ có trên dưới 100 đảng viên, nên khi sinh hoạt chi bộ, tất cả mọi đảng viên không thể phát biểu đầy đủ ý kiến được. Do đó tổ đảng ở tổ sản xuất sẽ gánh phần quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện đảng viên. Để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng, chúng tôi bồi dưỡng các bí thư chi bộ, các tổ trưởng đảng về đường lối, chính sách, phương pháp công tác Đảng. Hằng tháng, hằng quý, đảng uỷ nhà máy hướng dẫn những yêu cầu và nội dung chủ yếu trong sinh hoạt nội bộ.

Chúng tôi tiếp tục dùng các hình thức để giáo dục đảng viên về mục đích, lý tưởng, đường lối, chính sách của Đảng; đồng thời, kết hợp với các lớp học của nhà máy để nâng cao dần trình độ văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ cho đảng viên. Chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra nội bộ, làm tốt quản lý đảng

viên. Tiếp tục dựa vào quần chúng để làm công tác xây dựng Đảng. Chúng tôi sẽ củng cố và phát huy vai trò các tổ chức quần chúng, vận động quần chúng tham gia việc nâng cao chất lượng đảng viên. Làm tốt việc này là dựa được vào quần chúng có tổ chức để xây dựng Đảng.

Trên đây là mấy suy nghĩ bước đầu của chúng tôi đối với việc nâng cao chất lượng đảng viên trong đảng bộ nhà máy. Trong quá trình thực hiện nghị quyết của Bộ chính trị, chúng tôi sẽ không ngừng bổ sung những ý kiến mới về yêu cầu và biện pháp nâng cao chất lượng đảng viên, đồng thời đưa công tác đảng viên vào nền nếp thường xuyên.